



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>“ศาสตร์พระราชา”</p> <p>ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ผ่านมาปวงพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน รวมทั้งรัฐบาลและข้าราชการทุกคนได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างชาติและพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน</p> <p>“ศาสตร์พระราชา” ที่คงอยู่คู่แผ่นดินไทยนั้นครอบคลุมทั้ง “พระราชดำริ” คือ แนวคิดและปรัชญา “พระราชดำรัส” คือ คำสั่งสอน ตักเตือน ให้สติ “พระราชกรณียกิจ” คือ หลักการทรงงาน และ “พระราชจริยวัตร” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และยังมี “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็น “สายใยแห่งความรักและความห่วงใย” ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรไทยทั้งมวล คือ เพลง “พรปีใหม่” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีพระราชประสงค์จะพระราชทานพรปีใหม่แก่บรรดาพสกนิกรของพระองค์ด้วยบทเพลงในวันปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>“ศาสตร์พระราชา” มีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม คือ “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙” ที่ประชาคมโลกให้ความสนใจแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๑๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ ประปาหมู่บ้าน โรงเรียน ชุมชน การสร้างแหล่งน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำและการขุดสระในไร่นา การขุดน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรและช่วยภัยแล้ง การขุดลอกลำคลอง แม่น้ำสาขา การฟื้นฟู และการป้องกันการพังทลายหน้าดิน ซึ่งผลการดำเนินงานในการพัฒนาระบบกระจายน้ำ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (๒ ปีกว่าที่ผ่านมา) มีความคืบหน้ามาก สรุปได้ดังนี้ ๑. การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบกระจายน้ำ เกือบ ๒,๐๐๐ แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้ ๗๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่เกษตรชลประทานได้ ๑.๓๕ ล้านไร่ ๒. การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบน้ำบาดาล ประมาณ ๕,๔๐๐ แห่ง มีศักยภาพในการใช้น้ำ ๑๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพิ่มพื้นที่เกษตรบาดาลได้ กว่า ๓ แสนไร่</p> <p>สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนน้ำ</p>	<p>สน.ปท. ทุกสำนัก/กอง</p>

ท.	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ที่พร้อมจะเป็นแปลงใหญ่ในอนาคต รวมทั้งการสนับสนุนน้ำในพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมี “เป้าหมาย” การดำเนินการในระยะ “เร่งด่วน” ใช้เวลา ๑ ปี ทั่วประเทศ จำนวน ๒๑๑ โครงการ ดังนี้ ๑. พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ เกือบ ๔๘๐,๐๐๐ ไร่ ๒. ปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ เกือบ ๔๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ๓. คร่าวเรือที่ได้รับประโยชน์เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ คร่าวเรือ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการบริหารและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยดำเนินการอย่างบูรณาการให้สามารถตอบสนองความต้องการน้ำในทุกภาคส่วนทั้งภาคการผลิต ภาคการเกษตร ภาคการอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค และเพื่อการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ เรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้ คือ ช่วยกันกำจัดผักตบชวาทุกต้นอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน</p>	
๒	<p>วันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐</p> <p>เนื่องในโอกาสที่ “วันขึ้นปีใหม่” ใกล้ที่จะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง รัฐบาลขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ โดยเน้นกิจกรรมสำคัญ ๓ ประการ คือ ๑. กิจกรรมทางศาสนา ที่ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติร่วมกันได้เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจ แสดงถึงความกลมเกลียวของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศไทยโดยรวม เช่น การสวดมนต์ การรักษาศีล การร่วมกันทำความดี ๒. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - สาธารณกุศล เพื่อแสดงความเป็นปึกแผ่น กระตุ้น “จิตสำนึก” และส่งเสริม “จิตสาธารณะ” ในการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศไทย โดยหากมีการจัดกิจกรรมขึ้นถึงขั้นขอให้เป็นการที่อนุรักษ์ความเป็นไทย และรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย ๓. กิจกรรมที่แสดงถึง “ความจงรักภักดี” แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ “การถวายพระพร” แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นสำคัญ</p> <p>กิจกรรมดี ๆ ในช่วงนี้ที่อยากจะแนะนำ ได้แก่ (๑) โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมยามค่ำคืนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ “Night at the museum” ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคมนี้ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ นาฬิกา ประกอบด้วย ๒๘ นิทรรศการ และ ๒๔ กิจกรรมโดยความร่วมมือของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และกลุ่มที่จัดงานบริเวณภายนอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยงาน และ (๒) งาน “๙ ตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน” ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคมที่ผ่านมา เรื่อยไปจนถึง ๓๑ มกราคม ปีหน้า ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ ๙ การขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ รวมถึงการเสวนาพูดคุยในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ โดยความร่วมมือตามแนวทาง “ประชารัฐ” ที่มีบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในฐานะสื่อของรัฐ ร่วมกับองค์กรพันธมิตรอื่นๆ อีกจำนวนมาก ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับ “ทุกคนในครอบครัว” รวมทั้งพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศ เพื่อถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายใน พระบรมมหาราชวัง โดยจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วย</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p>“ข้อปช่วยชาติ”</p> <p>รัฐบาลได้เตรียม “ของขวัญปีใหม่” สำหรับประชาชนทุกคนเป็นการต้อนรับเทศกาลวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี หรือที่เรียกว่า “ข้อปช่วยชาติ” ซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดา สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการ “ในประเทศ” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๑ ธันวาคมนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (ต่อคน) โดยสามารถนำการซื้อ “หลายครั้ง” มารวมกันได้ ทั้งนี้ อย่าลืมขอ “ใบกำกับภาษีแบบเต็ม” ที่มีข้อความระบุชื่อ-ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ สำหรับใช้ประกอบการขอยกเว้นภาษีในภายหลัง แต่มาตรการนี้ไม่รวมถึงสินค้าประเภท เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากรัฐบาลไม่ต้องการให้มาตรการนี้ไปส่งเสริมการ “ดื่มเครื่องดื่มของเมา” เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ รวมทั้งไม่ยกเว้นภาษีสินค้ายาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ำมันและก๊าซเติมรถยนต์ อีกทั้ง ไม่รวมถึงค่าที่พักและค่าบริการด้านการท่องเที่ยว เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่มีมาตรการยกเว้นภาษี มาก่อนหน้านี้แล้ว</p> <p>รัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้มีการใช้จ่าย “ที่สิ้นเปลือง” แต่ต้องการลดภาระจากการเสียภาษีในการซื้อหาของขวัญปีใหม่ เครื่องใช้ในครัวเรือนหรือการรับประทานอาหารนอกบ้านใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวในโอกาสดี ๆ ที่ได้กลับบ้าน ภูมิลำเนาเดิมของลูก ๆ หลาน ๆ ขอให้มีการใช้จ่ายอย่างพอเพียงตามกำลังความสามารถที่มีอยู่ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ “เห็นชอบ” แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และ ๙ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดย “อนุมัติ” หลักการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวงดังกล่าว ตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีก่อนวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐</p>	ทุกสำนัก/กอง
๔	<p>การติดตามข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากทางราชการ</p> <p>ขอให้ประชาชนคอยติดตามข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากทางราชการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อจะได้ไม่ตกข่าวหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องและอาจจะทำให้เสียประโยชน์ได้ เช่น กรณี “การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งเป็นก้าวแรก ๆ ในการปฏิรูประบบการให้สิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือประชาชนผ่าน “บัตรผู้มีรายได้น้อย” เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือแบบ Prompt-Pay ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายเศรษฐกิจแบบ Digital Economy รวมทั้งการรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในอนาคต เช่น ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ หรือรถเมล์ รถไฟ “ฟรี” ในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ รัฐบาลจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งต่อไป โดยขอให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากภาครัฐเพื่อครั้งต่อไปจะได้ไม่เสียสิทธิ์จากโครงการช่วยเหลืออื่น ๆ ของรัฐบาล ปัจจุบัน ทั้ง ๓ ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.) เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีลงทะเบียนไว้ ประมาณ ๔.๘ ล้านราย เป็นเงินรวม ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท เหลือผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ประมาณ ๒ ล้านรายอยู่ระหว่างการดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป</p>	สน.ปท. ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๕	<p>นโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐”</p> <p>การเดินทางประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” หลายคนอาจยังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าตนเองเป็น “คนไทย” ๑.๐ ๒.๐ ๓.๐ หรือ ๔.๐ บนโลกที่มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แห่งศตวรรษที่ ๒๑ การสำรวจตนเอง จะทำให้เราได้ว่าตนเองอยู่ ณ จุดใด แล้วควรจะพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างด้วยวิธีง่าย ๆ โดยมีตัวอย่างที่อาจเปรียบเทียบได้คือ ถ้าท่านมีโทรศัพท์ แต่ยังใช้งานเพียงเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน ท่านยังคงเป็น “คนไทย ๑.๐” ถ้าหากท่านใช้มือถือ ในการส่ง e-mail ส่งไฟล์เอกสาร หรือใช้ประโยชน์ในการทำงานและกิจวัตรประจำวัน ท่านน่าจะยกระดับตนเองเป็น “คนไทย ๒.๐” ได้ไม่ยาก แต่ถ้าหากท่านสามารถใช้ “สมาร์ทโฟน” ได้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ “อินเทอร์เน็ต” ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ พัฒนาตนเอง ติดต่อกับคนทั่วโลกได้ ท่านอาจได้ชื่อว่าเป็น “คนไทย ๓.๐” ยิ่งกว่านั้น หากท่านสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ นำไปสู่การผลิต ด้วยความรู้เหล่านั้น แล้วท่านรู้สึก ว่า “ทำงานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น” เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา แบบนี้ท่านได้ชื่อว่าเป็น “คนไทย ๔.๐”</p> <p>โดยสรุปแล้วการขับเคลื่อนประเทศสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ไม่ได้สำคัญที่ว่า “ท่านมีอะไร?” แต่สิ่งสำคัญคือ “ท่านใช้สิ่งที่มี อย่างไร? ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะเป็น “คนไทย” ๑.๐ ๒.๐ ๓.๐ หรือ ๔.๐ ก็ตาม ขออย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง และนอกจากการพัฒนา ยกระดับตนเองแล้ว ยังต้องหันหลังมามองแล้วยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่เดินตามมาข้างหลัง เพราะทุกคนอยู่ใน “ห่วงโซ่” เดียวกันการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาของประเทศ</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง